
DOD ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
วันแรกเปิดพุ่ง 13.98%

PDI เทงบ 2.5 พันลบ.
ขยายธุรกิจ - รุกพลังงานทุกรูปแบบ

SCI คว้ำงำน
โครงสรำ้งเหลก็
สถานีไฟฟา้ฯ 100 ลบ.

หนุนรายได้เข้าปลายปี 61

PDI คาดรายได้ปี 61 ใกล้เคียงปีก่อนที่ 6.36 

พันลบ. หลังราคาสังกะสียืนเหนือระดับ 3,000 

เหรียญ/ตัน พร้อมวางงบลงทุนรวม 2.5 พันลบ.

PDI คาดรายได้ปี 61 ใกล้เคียงปีก่อนที่ 6.36 พันลบ. หลังราคาสังกะสียืนเหนือ

ระดับ 3,000 เหรียญ/ตัน วางงบลงทุนรวม 2.5 พันลบ. รุกขยายธุรกิจพลังงาน

ทดแทนทุกรูปแบบ เผยอยู ่ระหว่างขอใบอนุญาตท�าโรงก�าจัดขยะ จ.ตาก - 

โรงงานรีไซเคิล จ.ระยอง คาดเริ่มก่อสร้างในปี 63.....

SCI แจกข่าวดี! ส่งท้ายไตรมาส 2/61 คว้างานโครงสร้าง

เหล็กสถานีไฟฟ้าของกฟผ. มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง

จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปีหน้า ด้านผู้

บริหาร “เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล”.....

SCI คว้างานโครงสร้างเหล็กสถานี

ไฟฟ้า กฟผ. มูลค่า 100 ลบ. เริ่ม

ทยอยรับรู้รายได้ Q4/61 คาดโรงงาน

เสาส่งในเมียนมา เปิดภายใน Q3/61 

เลือกตั้งไม่ช่วยอะไรเลย...!! ดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้ปิดที่ 

1,639.54 จุด ไหลลง -40.41 จุดเจ้าค่ะ จากภาวะค่าเงิน

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น กดดันเกิดแรงขายสินทรัพย์ในตลาด 

"Emerging Market".....

เลือกตั้ง
ไม่ช่วยอะไรเลย... 

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมำชิก 

แมกกำซีนหุ้นอินไซด์รำยวัน

>>> อ่านต่อหน้า 2

ฉบับที่ 765 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

DOD ปลื้มเปิดเทรดวันแรกในตลาด mai ที่ 10.60 บาท เหนือจอง 13.98% จากราคาเสนอขาย 

IPO ที่หุ้นละ 9.30 บาท แม่ทัพหญิง "ศุภมาส อิศรภักดี" ลั่น น�าเงินระดมทุนเดินหน้าตามแผนผุด

โรงสกัด 2 - ปั ้นแบรนด์สินค้าของตัวเอง คาดโรงงานสกัด - ห้องแล็ป สร้างรายได้ในปี 63

DOD ปลื้มเปิดเทรดเหนือจอง 13.98% เดินหน้าตามแผน

ผุดโรงสกัด 2 - ปั้นแบรนด์สินค้าของตัวเอง หวังรักษาอัตรา

ก�าไรขั้นต้นไม่ต�่า 50% , เจรจาลูกค้ารายใหญ่ 5 ราย

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 6

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 5
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	 DOD	ปลื้มเปิดเทรดวันแรกในตลาด	mai	ที่	10.60	บาท	เหนือจอง	

13.98%	จากราคาเสนอขาย	IPO	ที่หุ้นละ	9.30	บาท	แม่ทัพหญิง	"ศุภมาส	

อิศรภักดี"	ลั่น	น�าเงินระดมทุนเดินหน้าตามแผนผุดโรงสกัด2-ปั้นแบรนด์

สินค้าของตัวเอง	คาดโรงงานสกัด	-	ห้องแล็ป	สร้างรายได้ในปี63	แย้มอยู่

ระหว่างเจรจาลูกค้ารายใหญ่	5	ราย	ยอดสั่งซื้อมากกว่า	1	แสนกล่อง	คาด

สรุปปีนี้ตั้งเป้ารักษาอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่	50%	จากธุรกิจปัจจุบันมีมาร์จิ้น

สูง-	คู่แข่งน้อย

	 นางสาวศุภมาส	อิศรภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้

จัดการ	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DOD	เปิดเผยว่า	รู้สึก

พอใจที่ราคาหุ้น	DOD	เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)	ที่	10.60	บาท	เพิ่มขึ้น	1.30	บาท	หรือ	13.98%	จากราคา	IPO	ที่	

9.30	บาท	สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนให้การตอบรับดี		ซึ่งโดยส่วนตัวก็รู้สึก

ดีใจ	ทั้งนี้หลังจากเข้าเทรดฯ	เชื่อว่าหุ้น	DOD	จะเป็น	Growth	Stock	โดยจะ

มุ่งมั่นสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

	 ส�าหรับ	DOD	เป็นบริษัทแรกๆที่ด�าเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ	ใน

รูปแบบ	ODM	และให้บริการครบวงจร	แบบ	One	Stop	Service	และยังได้

รับการันตีความน่าเชื่อถือ	ภายใต้มาตรฐาน	ISO22000:2005,	HACCP,	GMP	

Codex	และ	HALAL	รวมถึงยกระดับการผลิต	โดยการผลิตในห้องปลอดเชื้อ	

(Clean	Room)	ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยา	มา

ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	เนื่องจากนโยบายหลักของบริษัท	คือ

การที่ใส่ใจดูแลลูกค้าและรักษาความลับทางการค้า	ท�าให้ลูกค้ามีความมั่นใจ

และเชื่อมั่นที่จะผลิตสินค้ากับบริษัทในระยะยาว	

	 ภายหลังการเข้าระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพอัตราการเติบโต

ของบริษัทฯในอนาคตได้เป็นอย่างดี	ซึ่งบริษัทฯเตรียมน�าเงินที่ได้	ไปลงทุนใน

โรงงานสกัดวัตถุดิบ	(โรงที่	2)	รวมถึงลงทุนในเครื่องสกัด	ด้วย	CO2	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการสกัดพืชสมุนไพร	รวมถึงการลงทุนในห้องปฏิบัติการวิจัย

ระดับสากล	ที่ได้มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ

เฉพาะของสารสกัดที่ได้จากโรงสกัด	เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	และเป็น

สูตรเฉพาะของบริษัท	รวมทั้งการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและทางจุล

ชีววิทยากับหน่วยงานภายนอกอื่น	

	 พร้อมทั้งจะน�าไปใช้เพื่อพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัทฯ	อาทิ		

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดี	และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรีผลาที่มีคุณสมบัติช่วยดูแลสุขภาพ	ฟื้นฟูระบบการ

ท�างานของร่างกาย	ช่วยในระบบย่อยและขับถ่าย	นอกจากนี้	จะน�าเงินไป

ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ					

	 บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	เมื่อโรงงานสกัด

วัตถุดิบ	(โรงที่	2)	และห้องปฏิบัติการวิจัยแล้วเสร็จ	จะช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการสกัดสารตั้งต้นทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลายของ

วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่

หลากหลาย	รวมทั้งสามารถลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากภายนอก	และยังช่วย

ประหยัดต้นทุนการผลิต	อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัตถุดิบ

ประเภทสารสกัด	ซึ่งจะเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงมาก

ขึ้น”	นางสาวศุภมาส	กล่าว		

ฉบับที่ 765 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

DOD ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
วันแรกเปิดพุ่ง 13.98%
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	 โดยแผนการก่อสร้างโรงงานสกัดวัตถุดิบและห้องแลป	จะใช้เงินลงทุน	

100	ล้านบาท	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบโรงงานให้องค์การอาหาร

และยา	(อย.)	อนุมัติภายใน	6	เดือน	และคาดใช้ระยะเวลาก่อสร้าง	1	ปี	โดย

คาดจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มผลิตได้	ปี	2563	

	 นางสาวศุภมาส	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	วางเป้าหมายรักษาอัตรา

ก�าไรขั้นต้นให้ไม่ต�่ากว่า	50%	ในระยะยาว	จากธุรกิจที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างสูง	

อีกทั้งไม่มีคู่แข่งในธุรกิจสกัดวัตถุดิบในไทย	โดยนอกจากธุรกิจรับจ้างผลิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า	แล้วบริษัทฯ	ยังอยู่อยู่

ระหว่างการศึกษาตลาดขยายสินค้าแบรนด์ตนเองใหม่	คาดเห็นความชัดเจน

ในปี	2562			

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	อยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้ารายใหญ่ใหม่	5	ราย	ค�า

สั่งซื้อมากกว่า	100,000	กล่อง	ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ภายในปีนี้	เบื้องต้นจะมี

การมัดจ�าเงิน	50%	ก่อนส่งมอบสินค้า	ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการผลิต

อยู่เฉลี่ย	1.5	ล้านกล่องต่อเดือน	ซึ่งโรงงานใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที่	60%

	 ด้านนายคมกฤต	มีค�าสัตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน	

บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จ�ากัด	ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	DOD	กล่าวว่า	หุ้น	DOD	เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง

จากฐานธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ที่มีความแข็งแกร่ง	รวม

ถึงมีอัตราการเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในอนาคต	ประกอบกับบริษัทฯมีแผน

ขยายการลงทุนในการต่อยอดธุรกิจอย่างชัดเจน		

	 “มั่นใจว่าธุรกิจของ	DOD	มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคต

ภายหลังการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดวัตถุดิบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

(โรงที่	2)	และห้องปฎิบัติการวิจัยระดับสากลแล้วเสร็จ	จะส่งผลให้	DOD	

สามารถบริหารต้นทุนการผลติได้อย่างมปีระสิทธภิาพตัง้แต่ต้นน�า้ถึงปลายน�า้	

และสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น”	นาย

คมกฤต	กล่าว	

	 นางนิสาภรณ์	ฤกษ์อร่าม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แอดไวเซอรี่	พลัส	

จ�ากัด	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	กล่าวเสริมว่า	จุดเด่นส�าคัญของ	DOD	

คือการให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพราะเชื่อว่าการ

วิจัยและพัฒนาเป็นส่วนส�าคัญของความส�าเร็จในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	DOD	จึงมุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาคุณ

สมบัติใหม่ๆ	ของพืชสมุนไพร	ที่หาได้ในประเทศไทย	เพื่อน�ามาต่อยอดให้เกิด

นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค	โดยบริษัทฯ

มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	

ความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	สมุนไพร

และยาแผนโบราณ	ที่ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรม	เพื่อพัฒนากระบวนการสกัดให้

ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

	 นอกจากนี้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯย้อนหลัง	ตั้งแต่ปี	2558	จนถึง

ล่าสุดไตรมาส	1/2561	มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและก้าวกระโดด	โดยปี	

2558	มีรายได้รวม	385.36	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	128.89	ล้านบาท	ปี	2559	

มีรายได้รวม		368.37	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	138.78	ล้านบาท	ปี	2560	มีราย

ได้รวม	388.56	ล้านบาท		ก�าไรสุทธิ	142.19	ล้านบาท	ส่วนผลการด�าเนิน

งานงวดล่าสุดไตรมาส	1/2561	บริษัทฯมีรายได้รวม	214.56	ล้านบาท	ก�าไร

สุทธิ	111.21	ล้านบาท			

ฉบับที่ 765 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

DOD ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
วันแรกเปิดพุ่ง 13.98%
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	 PDI	คาดรายได้ปี	61	ใกล้เคียงปีก่อนที่	6.36	พันลบ.	หลังราคาสังกะสี

ยืนเหนือระดับ	3,000	เหรียญ/ตัน	วางงบลงทุนรวม	2.5	พันลบ.	รุกขยาย

ธุรกิจพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ	เผยอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตท�าโรงก�าจัด

ขยะจ.ตาก	-	โรงงานรีไซเคิล	จ.ระยอง	คาดเริ่มก่อสร้างในปี	63

	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินบริษัท	ผาแดงอินดัส

ทรี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PDI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดว่ารายได้ในปี	2561	

จะท�าได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีรายด้	6,362.54	ล้านบาท	เนื่องจากคาด

ราคาสังกะสีในปีนี้จะยืนเหนือในระดับ	3,000	เหรียญสหรัฐ/ตัน	ตามทิศทาง

เศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโต	จึงส่งผลให้มีความต้องการสูงขึ้น	โดยคาดว่า

ปริมาณขายสังกะสี	ในปีนี้จะอยู่ที่	50,000	ตัน

	 ขณะที่วางงบลงทุนปีนี้ราว	2,500	ล้านบาท	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

หลัก	โดยบริษัทยังเดินหน้าลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดีและความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้	เช่น	ธุรกิจพลังงานทดแทน	ธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	

และวัสดุรีไซเคิล	ตั้งเป้า	3-5	ปีข้างหน้า	สัดส่วนของ	3	ธุรกิจให้อยู่ในระดับ

เท่ากัน	จากปัจจุบันธุรกิจเทรดดิ้งโลหะสังกะสีอยู่ที่	90%	และอื่น	10%	

	 นางวรทิพย์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อ

กิจการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยตั้งเป้าขยายก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าให้ถึง	150	เมกะวัตต์ในสิ้นปีนี้	โดยสนใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์และพลังงานลม	โดยต้องให้ผลตอบแทน	ไม่ต�่ากว่า	10-12%

	 ปัจจุบัน	PDI	มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มที่เปิด

ด�าเนินการแล้วทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นรวม	50	เมกะวัตต์	ซึ่งสามารถรับรู้

รายได้และมีก�าไรทดแทนธุรกิจสังกะสี	ในปีนี้	PDI	จะด�าเนินการปรับปรุงการ

ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดในกลุ่มพีดีไอ	เอ็นเนอร์ยี	เพื่อให้การ

ผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่น	ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุน

เพิ่มเติม	โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มก�าลังการผลิตให้ได้อีก	100	เมกะวัตต์ภายในปี

นี้	PDI	ยังคงมองหาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ	ที่มีศักยภาพในการสร้าง

รายได้และก�าไรเพื่อสร้างผลตอบแทน	ให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	และวัสดุรีไซเคิล	บริษัทได้ศึกษาเข้า

ลงทุนท�าโรงงานวัสดุรีไซเคิลที่	จ.ระยอง	ซึ่าดว่าจะได้ความชัดเจนในปี	2563	

ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อมปัจจุบันระหว่างท�า	EIA	(Environmental	Impact	

Assessment)	รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ที่โรงงาน	จ.	

ตาก	โดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้	

	 อย่างไรก็ตามคาดก�าไรสุทธิในปีนี้จะต�่ากว่าปีก่อนที่ท�าได้	905.28	ล้าน

บาท	เนื่องจากบริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจจากผู้ผลิตโลหะสังกะสี	สู่ธุรกิจเท

รดดิ้งโลหะสังกะสีแบบเต็มตัวในปีนี้	ท�าให้มาร์จิ้นลดลง

	 อนึ่งผลประกอบการไตรมาส	1/2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	1,289	ล้าน

บาท	และมีก�าไรสุทธิจ�านวน	97	ล้านบาท

5

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 765 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

PDI เทงบ 2.5 พันลบ.
ขยายธุรกิจ - รุกพลังงานทุกรูปแบบ
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	 SCI	แจกข่าวดี!	ส่งท้ายไตรมาส	2/61	คว้างานโครงสร้างเหล็กสถานี

ไฟฟ้าของกฟผ.	มูลค่ากว่า	100	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่

ปลายปี	2561	จนถึงปีหน้า	ด้านผู้บริหาร	“เกรียงไกร	เพียรวิทยาสกุล”มั่นใจ

ครึ่งปีหลังจ่อคว้างานภาครัฐ	-	เอกชนอีกเพียบ	อานิสงส์รัฐเดินหน้าลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน	-	เอกชนขยายการลงทุนเสาส่ง	หนุนรายได้	-	ก�าไรเติบโต

อย่างแข็งแกร่ง	ส่วนโรงงานเสาส่งในเมียนมา	คาดเริ่มเปิดโรงงานภายใน

ไตรมาส	3/61	ตามแผน	

	 นายเกรียงไกร	เพียรวิทยาสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอสซี

ไอ	อีเลคตริค	จ�ากัด	(มหาชน)	(SCI)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้รับงานโครงสร้าง

เหล็กสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	มูลค่า	

100	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี	2561	และยังมีงานที่รอ

ประมูลทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ในปีนี้อีกหลายโครงการ	

	 นอกจากนี้	ยังมีงานเสาส่งสื่อสารโทรคมนาคมของภาคเอกชน	ที่คาดว่า

จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากทาง	Operator	หลายค่ายมีแผน

ขยายการลงทุนโครงข่าย	4G	รองรับความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภค

ที่มีมากขึ้น

	 “ทิศทางของธุรกิจเสาส่งและงานโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ายังคงเติบโต

อย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการขยาย

การลงทุนของภาครัฐ	และของภาคเอกชน	ซึ่ง	SCI	มีความพร้อมอย่างเต็ม

เปี่ยมในการเข้าร่วมประมูล	และคาดว่าจะคว้างานใหม่อย่างต่อเนื่อง	ผลักดัน

ให้รายได้และก�าไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”	นายเกรียงไกรกล่าว

	 ส่วนธุรกิจตู้สวิตซ์บอร์ด	รางเดินสายไฟและอุปกรณ์	ในปีนี้คาดว่าจะ

เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน	เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ภาครัฐ

เดินหน้าขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	ท�าให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

ตู้สวิตซ์บอร์ดและรางเดินสายไฟเพิ่มมากขึ้น

	 ปัจจุบัน	SCI	มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้จากในประเทศ	(Backlog)	

ประมาณ	530	ล้านบาท	แบ่งเป็นงานเสาและโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าประมาณ	

450	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือเป็นงานตู้สวิตซ์บอร์ด

	 ส่วนความคืบหน้าการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและ

เสาสื่อสารโทรคมนาคม	และชุบกัลป์วาไนซ์	ที่เมียนมา	คาดว่าจะสามารถ

เริ่มเปิดโรงงานได้ในช่วงไตรมาส	3/61	โดยเน้นขายภายในประเทศเป็นหลัก	

รองรับการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเมียนมา

6
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SCI คว้ำงำนโครงสร้ำงเหล็ก
สถำนีไฟฟำ้ฯ 100 ลบ.

หนุนรำยได้เข้ำปลำยปี 61
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	 เลือกตั้งไม่ช่วยอะไรเลย...!!	ดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้ปิดที่	1,639.54	จุด	ไหล

ลง	-40.41	จุดเจ้าค่ะ	จากภาวะค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น	กดดันเกิดแรงขาย

สินทรัพย์ในตลาด	"Emerging	Market"	และความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-

จีน	แม้จะมีข่าวดีในช่วงบ่ายออกมา	ว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอน	!!!!	แต่ก็ไม่ช่วย

อะไรได้เลย	ยังมีแรงกระหน�่าเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง	แดงรวมไปถึงแถบ

เอเชียทั้งหมด	เห็นละเพลียจริงๆ	จุดนี้ก็อดทนกันอีกสักหน่อยนะเจ้าค่ะ	เทคนิค

เข้าสู่	OVER	SOLD	โครตๆกันแล้ว	มีโอกาสที่จะรีบาวด์อยู่เหมือนกันนะเจ้าค่ะ	เจ๊

เอาใจช่วยทุกๆคนเสมอสู้ๆๆ	

	 ตลาดแดงๆ	ก็ยังมีตัวเขียวสวนตลาดขึ้นมาได้สวย	ส�าหรับ	GLOW	หลังมี

ข่าว	GPSC	เข้าซื้อหุ้น	ราศรีจับทันที	รัศมีก็โดดเด่นแทบจะทุกวันนะเจ้าค่ะ	ล่าสุด

ขึ้นมาปิดไฮ	92.50	บาท	ทรงกราฟเป็นเทรนขาขึ้นได้อย่างสวยงามจ่อระเบิดไฮ

ใหม่	ที่แนวต้าน	93.00	บาทเจ้าค่ะ	ถือว่าน่าลุ้นน่าจับตาเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นหลบภัย	

GLOW	ที่มีประเด็นบวกในช่วงนี้บวกกับเทคนิคสวยๆ

	 รีบาวด์ขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะเจ้าค่ะส�าหรับ	HUMAN	หลังจากที่เจอแรง

ขายมาตลอดเกือบ	2	สัปดาห์รวมไปถึงข่าวผู้บริหารขายหุ้น	BIG	LOT	ออกมา	

แต่ยังคาดก�าไรปี61	ยังเติบโตยอดเยี่ยมที่	51%	ถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่มีการลงทุน

ค่อนข้างมาก	และคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องไปถึงปี62	ฟากโบรก

ให้ราคาเป้าหมาย	12.20	บาทเลยเจ้าค่ะ	ท�าให้ราคาขึ้นมาปิดได้สวยงามเจ้าค่ะ	

10.90	บาท	ไฮของวันที่	6.86%	พรุ่งนี้มีลุ้นบวกต่อเนื่องเจ้าค่ะแนวต้าน	11.40	

บาทเจ้าค่ะ

	 ตลาดป่วนๆ	ก็ยังมีตัวร่าเริงอยู่บ้างส�าหรับชัยโย	โฮ่หิ้ววว	CHAYO	หลังจาก

วิ่งแรงเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเจ้าค่ะก็ย่อปรับพักฐานหลบแคชบาลานซ์มาหมาดๆ	วัน

นี้บวกขึ้นมาได้สวยเจ้าค่ะ	ซึ่งส�าหรับสาวก	CHAYO	เจ๊อยากให้จับตาสักหน่อยนะ

เจ้าค่ะ	เพราะข่าวว่างบใน	Q2/61	นี้คาดว่าจะออกมาได้สวยเจ้าค่ะ	ลุ้นท�า	ATH	กัน

ที่	4.00	บาทเด้อค่า

	 ปิดท้ายกันที่หุ้นเชื้อเพลิงชีวมวล	ABM	กันบ้างเจ้าค่ะ	ปิดไฮได้สวยเช่นกันใน

วันนี้ปิดไฮที่	1.27	เจ้าค่ะ	โดย	ABM	คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส	2/2561	

จะพลิกเป็นบวก	ฟากโบรกมองเป้าต้านรอบนี้ที่	1.50	บาท	เจ้าค่ะ	น่าลุ้นน่า

จับตาเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นวิ่งสวนตลาดในช่วงนี้	ตลาดบ้านเราช่วงนี้เจ๊มองว่าอดทน

กันอีกสักนิดเจ้าค่ะ	อะไรที่ลงแรงได้มันก็มักจะเด้งได้แรงให้เราได้เห็นเช่นกันนะ

เจ้าค่ะ	เจ๊เป็นก�าลังใจให้แฟนเพจทุกท่าน	แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จุ๊บๆๆๆ

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ

	 Wall	Street	ตลาดหุ้น

	 LineID	:	@wall-street

เลือกตั้ง
ไม่ช่วยอะไรเลย... 
By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street

7

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 765 วันที่ 20 มิถุนายน 2561




